



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

Chiến Dịch “Nhấn Vào Nó hay Giấy Phạt” Nhắc Nhớ Cư Dân California Luôn Luôn Phải Đeo Dây An Toàn

Chiến Dịch Đeo Dây An Toàn Kéo Dài đến Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong

SANTA ANA Ca, (11 Tháng Năm, 2024): Vào cuối tuần dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, Sở Cảnh Sát Quận Cam nhắc nhở các hành khách luôn luôn phải thắt dây an toàn và bảo đảm trẻ em phải ngồi vào ghế an toàn bên phải khi đi xe đến viếng thăm bạn bè và gia đình.

Năm nay chiến dịch *Nhấn vào Nó hay Giấy Phạt* kéo dài từ ngày 13 Tháng Năm đến ngày 2 Tháng Sáu. Trong thời gian này, Sở Cảnh Sát Quận Cam sẽ tăng cường thêm nhân viên tuần cảnh tích cực trông chừng cho những tài xế và hành khách không chịu mang dây an toàn. Điều này bao gồm cả những xe mà các trẻ em không được bảo đảm ngồi trong những ghế an toàn cho trẻ em hay ngồi an toàn bên phải ghế ngồi theo tuổi ấn định của chúng.

“Đeo dây an toàn phải là việc tự động cho tất cả các tài xế và hành khách mỗi chuyến đi, đeo dây an toàn tiết kiệm mạng người, và cho mọi người – ghế trước và sau, trẻ em và người lớn – cần phải được nhắc nhở luôn luôn thắt dây an toàn.” Trung Sĩ Kyle Ishii phát biểu.

Theo thống kê của Cơ Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Xa Lộ Toàn Quốc (NHTSA), gần 12,000 người đã thiệt mạng trong các tai nạn xe hơi trong suốt năm 2021 đã không đeo dây an toàn. Tại California, 878 người thiệt mạng trong các tai nạn xe hơi đã không mang dây an toàn trong năm 2021, một sự gia tăng 12.3 % từ năm 2020.

Luật California bắt buộc một trẻ em phải được bảo đảm ngồi trong một ghế hay ghế nâng (booster seat) an toàn cho đến khi chúng được 8 tuổi hay có chiều cao 4 feet, 9 inches. Trẻ em dưới 2 tuổi phải được ngồi trong ghế quay mặt về phía sau ngoại trừ đứa trẻ nặng 40 pounds trở lên hay cao 40 inches trở lên.

Ngân khoản tài trợ cho chương trình này được cung cấp bởi ngân khoản tặng dũ từ Cơ Quan Giao Thông An Toàn California, xuyên qua Cơ Quan Quản Trị An Toàn Giao Thông Toàn Quốc.

###